



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.พรพักตร์ เกตุแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๖๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๖๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๒	นายไพรมภ์ มูลนางเดียว	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	น.ส.พิมพ์ใจ โปติยะ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๖๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๖๔)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์
๔	น.ส.สุภัทรา โภคา	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๗๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๗๐)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายสรวิทย์ สนธิแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายพิรรม์ มูลนางเคียว

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 357)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 26 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2527 ถึงวันที่ 11 พ.ย. 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2549 ถึงวันที่ 11 พ.ย. 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลเทคนิคเป็นเวลา 12 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2536 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2549)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2549 ถึงวันที่ 11 พ.ย. 2553)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 5311055283</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 96</p>
<p>3. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายพริมภ์ มุลนางเดียว

ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.357)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยกระดูกต้นแขนหักที่มีภาวะกระดูกติดเชื้อ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 5 วัน (ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

เป็นการให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพ ซึ่งเกิดจากสุขภาพทางกาย จิต และสังคม โดยให้บริการที่มีความจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อแล้ว ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ การประยุกต์ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ได้ให้การพยาบาลและศึกษาดูตาม ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 27 ปี สถานภาพ คู่ นับถือศาสนาพุทธ อาชีพค้าขาย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลตากสิน เนื่องจากแพทย์นัดมาเพื่อผ่าตัดใส่โลหะตามกระดูกต้นแขนซ้ายจากภาวะกระดูกติดเชื้อที่กำหนดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถกระบะ เมื่อ 4 เดือนก่อน รับประทานยาที่ดักคัดสรรกระดูกหญิง ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดใส่โลหะตามกระดูก ชนิดแผ่น ใส่สกรูยึดกระดูกไว้ หลังผ่าตัดแพทย์ให้ใส่เฝือกชนิด U- Slab หรือ Sugar Tong Slab โดยเฝือกส่วนบนคลุมหัวไหล่ส่วนล่างคลุมข้อศอกข้อศอก 90 องศา และมีเฝือกคล้องแขนช่วงล่างไว้ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ หลังผ่าตัด ใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 รวม 5 วัน ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใด ๆ จากการผ่าตัดและการเข้าเฝือก ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี สามารถกลับบ้านได้ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยใส่เฝือกไว้ในท่าเดิม เพื่อประคองกระดูกต้นแขนไว้ และผู้ป่วยต้องทำแผลวันเว้นที่โรงพยาบาลตากสิน นัดมาตรวจติดตามผลการรักษาและตัดไหมในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมกระดูก จากการประเมินผลติดตามการพยาบาลเป็นเวลา 5 วัน และเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 3 ครั้ง พบว่าปัญหาสุขภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไข ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเป็นที่น่าพอใจ

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นแขนหัก ด้วย U – SLAB แบบประยุกต์
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกต้นแขนหัก ด้วยการใส่เฝือก U – SLAB แบบประยุกต์
2. เพื่อช่วยลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยกระดูกต้นแขนหัก
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับการพยาบาลผู้ป่วยกระดูกต้นแขนหัก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยกระดูกต้นแขนหักทุกราย ที่มารับบริการที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลตากสิน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกต้นแขนหัก ได้รับการรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
2. ผู้ป่วยกระดูกต้นแขนหักที่มารับบริการ สามารถปรับประยุกต์ใช้ U – SLAB ได้อย่างเหมาะสม
3. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกต้นแขนหัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการมารับบริการยิ่งขึ้น